



โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในภาคใต้ ทรงมีพระราชปณิธานที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

กิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื่อครั้งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนใน จ.นราธิวาส ทรงมีรับสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่โครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เข้าไปช่วยเหลือด้านไอซีทีกับทางโรงเรียนจรรยาอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนปอเนาะ ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และทรงรับสั่งให้ ให้ความรู้ทางด้านไอซีทีกับผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ 14 โรงเรียน เพื่อนำความรู้ทางด้านไอซีทีมาช่วยในด้านการบริหารงานและการเรียนการสอนของโรงเรียน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดำเนินงานเพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีให้เหมาะสมกับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้ผู้บริหาร ครู มีทักษะและความรู้ทางด้านไอซีทีสามารถใช้ในการทำงาน และจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้

กิจกรรม

- สนับสนุนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี
- กิจกรรมชุมชนคอมพิวเตอร์ โดยประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือโรงเรียนในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนการสอนศาสนา และครูสาระวิชา
- กิจกรรมการใช้ไอทีกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
- ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ในปี พ.ศ. 2557 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง โรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา แบ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 13 แห่ง และสถาบันปอเนาะศึกษาที่สอนเฉพาะวิชาศาสนาเป็นหลักอีก 2 แห่ง

